



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: จ่อออกโฉนดต้นไม้	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
2. ธกส.จ่อขงมาตรการแก้หนี้ในระบบ	มติชน (กรอบบ่าย)
3. ก.เกษตรจัดทัพสินค้าเกษตรถูก	มติชน
4. พิจิตรรอนงตเผาซังข้าว-ไร่อ้อย	มติชน
5. การศึกษา "ตก" ข้าวก็ "ไม่ติดอันดับ" ประเทศไทยมีใครให้มากกว่านี้อีกมั๊ย ?	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
6. ปตท.รุกธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตร	ข่าวสด
7. ร้อยเอ็ด-จัดใหญ่ข้าวหอมมะลิโลก	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
8. 'เงินดีดี'นอนแบงก์รัฐฯ สางหนี้ในระบบ	มติชน
9. พาณิชย์สั่งเบรกพ่อค้าขึ้นราคาข้าวถุง	ข่าวสด
10. คอลัมน์: ข้าวรอบอาณาจักร: ร.9 ทรงพัฒนาที่ดินเขาชะงุ้ม	ไทยรัฐ
11. ทส.คลอด 11 มาตรการเร่งแก้ PM 2.5	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
12. พาณิชย์ห่วงเกษตรกรกรไม่มีที่ขายปาล์มส่งโรงสกัด-ลานเท้างังแผนหยุดช่วงปีใหม่ แนวหน้า	

ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 9 ธันวาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12064

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 6.58

Ad Value: 7,238

PRValue (x3): 21,714

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: จ่อออกโฉนดต้นไม้



จ่อออกโฉนดต้นไม้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า มอบให้การยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) ไปจัดทำราย
ละเอียดการคำนวณ โครงการโฉนดต้นไม้
หรือโฉนดยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับเกษตรกรชาวสวนยาง หากต้องการ
สภาพคล่อง โดยการนำที่ดินที่มียางพารา
ปลูกอยู่ ไปขอสินเชื่อทางสถาบันการเงิน
เกษตรกรจะได้เงินเพิ่มจากจำนวนต้น
ยางพาราที่ปลูกในที่ดินนั้น โดยส่วนใหญ่
จะมีต้นยางประมาณ 70 ต้น/ไร่ ธนาคาร
จะประเมินราคาให้ต้นละไม่ต่ำกว่า 500
บาท หรือประมาณ 35,000 บาท/ไร่

ธกส.จ่อชงมาตรการแก้หนี้ในระบบ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินในระบบตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะมีทั้งการดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และลูกค้ารายย่อย ซึ่งขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติอีกครั้ง สำหรับการดูแลลูกค้ารายย่อยนั้น จะเน้นดูแลลูกค้าสินเชื่อฉุกเฉินในช่วงโควิด ที่รัฐบาลให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือประชาชนรายละ 1 หมื่นบาท โดยมีลูกค้าที่ขอสินเชื่อจากทั้ง 2 ธนาคารเกือบ 2 ล้านราย ยังไม่สรุปวิธีการดำเนินการ แต่ต้องการล้างประวัติให้ลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ให้กลับมามีสถานะปกติ

“การดูแลลูกหนี้สินเชื่อฉุกเฉินในช่วงโควิด

คณะทำงานย่อยที่มีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ส่วนเอสเอ็มอีนั้นอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดจะเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป ส่วนการแก้ไขปัญหานี้สินในระบบนั้น ธนาคารอยู่ระหว่างเปิดลงทะเบียน เพื่อเข้าไปเจรจากับลูกค้า เพื่อแก้ไขหนี้ต่อไป” นายฉัตรชัยกล่าว

นายฉัตรชัยกล่าวว่า ขณะที่มีความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรนั้น เกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการมีจำนวน 2 ล้านราย ล่าสุด มีเกษตรกรลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการแล้ว 1.6 ล้านราย คิดเป็น 70% จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามเอกสาร เพื่อทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งส่วนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน เพื่อให้นิติกรรมสัญญาสมบูรณ์ โดยมีระยะเวลาถึงสิ้นเดือนมกราคม 2567 โดยขณะนี้ดำเนินการสำเร็จแล้ว 15%

ก.เกษตรจัดทัพสินค้าเกษตรถูก

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม นายพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567 กรมได้จัดโปรโมชั่นพิเศษคืนความสุขให้แก่ประชาชน โดยเกษตรกรเจ้าของสินค้าได้ร่วมกิจกรรมจัดโปรโมชั่นพิเศษหลายแบบ ได้แก่ สินค้าราคาพิเศษ ชื่อสินค้าที่กำหนดพร้อมรับของแถม สินค้าจัดชุดเหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ส่งให้ญาติมิตร ชื่อสินค้าพร้อมบริการพิมพ์การ์ดส่งความสุข และค่าส่งฟรี หรือส่วนลดค่าขนส่ง โดยได้รับการสนับสนุนโปรโมชั่นขนส่งจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) และบริษัท เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดีเดย์รับแคมเปญ 12.12 โดยเริ่มจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคมนี้-31 มกราคม 2567

ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com มีสินค้าเข้าร่วมกว่า 200 รายการ อาทิ กระเช้าของขวัญ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เขายายศรี จังหวัดจันทบุรี ราคา 2,000 บาท รวมสินค้าจัดกระเช้ากว่า 15 รายการ จี้อปลาเพื่อสุขภาพ จากวิสาหกิจชุมชนปลาโนลแปลงใหญ่ตำบลท่าข้าม จังหวัดชลบุรี โปรโมชันสังสรรค์ครบ 1,000 บาท แคมป์จี้อปลา 2 แพค พร้อมส่งฟรี กาแฟดริป ภูตะวัน โรบัสต้า จังหวัดกระบี่ ลดราคาจากปกติราคา 250 บาท เหลือ 200 บาท กระเป๋าจักสาน ผักตบชวา จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรม ผักตบชวา บ้านอ้อย จังหวัดอ่างทอง จัดโปรโมชันส่งฟรี พร้อมบริการการ์ดอวยพรปีใหม่ และแบ่งร่ำเกลือจิต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทาบ่าเปา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโปรโมชัน ชื่อ 1 แกรม 1

นายพีทัศน์กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังสามารถหาซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงได้จากจุดจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกร 70 จังหวัด และศูนย์เรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) รวม 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงราย และกระบี่

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์

วันที่: เสาร์ 9 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16708

Col.Inch: 13.10 Ad Value: 14,410

หัวข้อข่าว: พิจิตรวอนงดเผาซังข้าว-ไร่อ้อย

หน้า: 3(ขวา)

PRValue (x3): 43,230

คลิป: ชาว-ดำ

พิจิตรวอนงดเผาซังข้าว-ไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม น.ส.ชาครียา เศรษฐเสรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร หรือ ปภ. กล่าวว่า จังหวัดพิจิตรเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง และเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่จะทำการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าว ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด พืชไร่ต่างๆ และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จ เกษตรกรก็จะใช้วิธีการเผาทำลายซากพืชผลการเกษตร รวมถึงเผาทำลายวัชพืชต่างๆ ในไร่นาของตนเอง

ทั้งนี้ ทำให้เกิดจุดความร้อน และเกิด

หมอกควันฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งในระยะนี้สภาพอากาศในจังหวัดพิจิตร จะเห็นได้ชัดว่ามีหมอกควันปกคลุมปริมาณที่หนาแน่นส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัย และค่า PM2.5 เริ่มมีค่าเกินมาตรฐานติดต่อกันในระยะตั้งแต่ต้นเดือนวันที่ 1 ธันวาคมมานี้ โดยวันนี้ดัชนีคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน ซึ่ง PM2.5 เป็นฝุ่นเล็กๆ เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชน ถึงแม้ว่าจังหวัดพิจิตรยังไม่มีประกาศงดการเผาไหม้ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรและประชาชนทั่วไปงดการเผาทุกชนิด หรือชะลอการเผาไว้ก่อนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาปริมาณหมอกควัน PM2.5 ในอากาศ

การศึกษา “ตก” ชาวก็ “ไม่ติดอันดับ” ประเทศไทยมีใครให้มากกว่านี้อีกมั๊ย ?



เหตุพจนไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดใดๆ ได้ สำหรับผลลัพธ์ที่สะท้อนความยำแย่งของประเทศซึ่งออกมาได้เสียกันถึง 2 เรื่อง แถมยังเป็น 2 เรื่องที่ถือเป็น “ฐาน” หรือ “กระดูกสันหลัง” ในการพัฒนาชาติ

เรื่องแรกคือ ข้าว

เรื่องที่สองคือ การศึกษา

กล่าวสำหรับเรื่องการศึกษานั้น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา “สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)” ได้รายงานผล “การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ปี 2022” ของ “องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD” ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการประเมินประมาณ 690,000 คน ถือว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนอายุ 15 ปี ประมาณ 29 ล้านคน จาก 81 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สำหรับในประเทศไทย สสวท.ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติ (National Center) ดำเนินการจัดสอบเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการประเมินจาก 279 โรงเรียน ในทุกสังกัดการศึกษา รวม 8,495 คน มีการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ด้วย

ผลการประเมิน PISA 2022 ในระดับนานาชาติ พบว่านักเรียนจากสิงคโปร์มีคะแนนเฉลี่ยทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านสูงกว่าทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ สำหรับประเทศที่มีคะแนนสูงสุดทำอันดับแรกในด้านคณิตศาสตร์ เป็นด้านที่เน้นในรอบการประเมินนี้เป็นประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียทั้งหมด ได้แก่ สิงคโปร์ มาเก๊า จีนไทเป ฮองกง และญี่ปุ่น ส่วนประเทศสมาชิก OECD มีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ 472 คะแนน ด้านวิทยาศาสตร์ 485 คะแนน และด้าน

การอ่าน 476 คะแนน เมื่อเทียบกับ PISA 2018 พบว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ด้านคณิตศาสตร์และการอ่านลดลง ส่วนด้านวิทยาศาสตร์ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางสถิติ

ผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์ใน 5 อันดับแรกนั้น สิงคโปร์ อันดับหนึ่ง 575 คะแนน ตามด้วยมาเก๊า ไต้หวัน ฮองกง ญี่ปุ่น ประเทศไทยได้ 394 คะแนน อันดับที่ 58 ด้านการอ่าน สิงคโปร์ อันดับหนึ่ง 543 คะแนน รองลงมา ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ไทยอยู่ในอันดับ 64 คะแนน 379 คะแนน ด้านวิทยาศาสตร์ สิงคโปร์อันดับหนึ่ง ได้ 561 คะแนน ตามมาด้วยญี่ปุ่น มาเก๊า ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ไทยอันดับ 58 ได้ 409 คะแนน

แต่ที่ต้องขีดเส้นใต้สองเส้นก็คือ ผลการประเมินของประเทศไทยเมื่อเทียบกับ PISA 2018 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยทั้งสามด้านลดลง โดยด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 25 คะแนน ส่วนด้านวิทยาศาสตร์และการอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 17 คะแนน และ 14 คะแนน ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผลการประเมินของประเทศไทยตั้งแต่ PISA 2000 จนถึง PISA 2022 พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และการอ่านมีแนวโน้มลดลง ส่วนด้านวิทยาศาสตร์ถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์ตามสังกัดการศึกษาและกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ พบว่ากลุ่มโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยทั้งสามด้านอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่มีคะแนนคณิตศาสตร์สูงสุดทำอันดับแรก ส่วนกลุ่มโรงเรียนสาขาของมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD สำหรับกลุ่มโรงเรียนอื่นๆ ยังคงมีคะแนนเฉลี่ยทั้งสามด้านต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD

“นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล” รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.ชี้แจงว่า สาเหตุคะแนน PISA ต่ำลง ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงเทคโนโลยี อาจยังไม่ทั่วถึงเหมือนประเทศอื่นๆ ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นปัญหาสะท้อนผลการศึกษาของประเทศ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้ตั้งคณะทำงานติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มข้น กำชับว่าการสอบครั้งต่อไปปี 2025 ผลประเมินต้องอยู่ในลำดับดีขึ้น

ขณะที่ “รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล” ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บอกว่า คะแนนการสอบของนักเรียนทั่วโลกในภาพรวมมีคะแนนที่ต่ำลง แต่มีสิ่งค้ำประกันที่ได้คะแนนเต็มตลอด เหตุผลที่คะแนนการสอบต่ำลง เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ทำให้ภาพรวมของคะแนนโดยรวมน้อยลงในรอบ 22 ปี มีการสอบมาแล้วทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งอันดับคะแนนของเด็กไทย ด้านคณิตศาสตร์อยู่ที่ 50 กว่า จาก 81 ประเทศ แต่น่าสนใจว่ามีบางประเทศที่มีการสอบที่ผิลงเกิด

สำหรับเด็กไทย คะแนนด้านการอ่านค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น จากการประเมินอาจมาจากเด็กไทยไม่ชอบการอ่าน โจทย์ที่ยาวๆ ข้อสอบเป็นภาษาไทย แต่จะให้ผู้เข้าสอบอ่านทั้งในกระดาษข้อสอบและในคอมพิวเตอร์ เฉลี่ยมากที่สุดมีความยาว 3 หน้า A4 ซึ่งความยากของข้อสอบคือ เด็กต้องมีกรวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ขณะที่เรื่อง “ข้าว” ก็ยังไม่ต่างกัน โดยในการประชุมข้าวโลก (2023 International IWRC) ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดโดยนิตยสาร the rice trader ได้จัดการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก The World's Best Rice 2023 ผลปรากฏว่า “ข้าวสายพันธุ์ ST25” ของ “เวียดนาม” ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 โดยไร่เงาข้าวไทย

ทั้งนี้ หากย้อนหลังดูผลการประกวดข้าวก่อนหน้านี้ ก็จะพบสถิติที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ได้แชมป์ The World's Best Rice กล่าวคือ ในปี 2022-พม่า ถั่วพุด ปี 2021-หอมมะลิไทย ปี 2020-หอมมะลิไทย ปี 2019-เวียดนาม ST24 ปี 2018-อังกฤษ มะลิ กัมพูชา ปี 2017-หอมมะลิไทย ปี 2016-หอมมะลิไทย ปี 2015-ยูเอส คัลโรส สหรัฐฯ ปี 2014-หอมมะลิไทย อังกฤษ มะลิ กัมพูชา ปี 2013-อังกฤษ มะลิ กัมพูชา ยูเอส คัลโรส สหรัฐฯ ปี 2012-อังกฤษ มะลิ กัมพูชา ปี 2011-Pow son เมียนมา ปี 2010-หอมมะลิไทย ปี 2009-หอมมะลิไทย

“ที่ผ่านมา 14 ปี ไทยส่งประกวดมาตลอด แต่ปีก่อนเราเห็นถึงบางประการที่ไม่เป็นกลาง ปีนี้หรือในสมาคมแล้วเห็นว่า จะไม่ส่ง และมองว่าผลตัดสินออกมาในแง่ไม่ดีขึ้น ก็จะกลายเป็นประเด็นต่างๆ ที่ข้าวไทย ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ มาตราฐาน และส่งมอบได้ตรงเวลา ดูได้จากการส่งออก ที่ยังได้เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 7-8 ล้านตันต่อปี”

นั่นคือสิ่งที่ “ชูเกียรติ โอภาสวงศ์” นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย อธิบายให้เหตุผล

อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อปี 2565 ที่ไทยเสียแชมป์ให้กับ “ข้าวพม่าถั่วพุด” จากกัมพูชา ก็จะเห็นสัญญาณไม่ดีที่เกิดขึ้นกับข้าวไทยเช่นกัน โดยครั้งนั้น “ชูเกียรติ” บอกว่า เท่าที่ได้มีการพูดคุยกับกรรมการผู้ตัดสินที่เป็นชาวอเมริกัน ระบุว่าข้าวหอมมะลิไทยแพ้ข้าวกัมพูชาเพียงนิดเดียวตรงที่กลิ่นหอมน้อยกว่า

โดยตัวคุณภาพข้าว และรสชาติมีคุณภาพดีเหมือนกัน แต่จะแพ้ตอนที่กำลังหุง ข้าวหอมมะลิของกัมพูชาจะมีกลิ่นมากกว่า ขณะที่กลิ่นของข้าวหอมไทยออกมาน้อย โดยปีนี้ไทยได้คัดเลือกข้าวที่ดีที่สุด 10 นามสมาคมส่งไปประกวดแค่ 1 ตัวอย่างจากข้าวที่ส่งประกวดทั้งหมด 20 ตัวอย่าง มีทั้งไทย เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว อินเดีย ปากีสถาน สหรัฐฯ จีน โดยข้าวไทยแพ้กัมพูชาไปแค่ 1 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เป็นข้าวจากเวียดนาม และอันดับ 4 ข้าวหอมมะลิจากสปป.ลาว

“แปลมากกว่าทำไมข้าวหอมมะลิของไทยไม่ค่อยหอม ซึ่งก็ยอมรับว่าข้าวไทยไม่ค่อยหอมจริง เพราะจากการไปสำรวจข้าวที่จังหวัดอุบลราชธานี ทดลองเอาข้าวหอมมะลิใหม่มาลองหุง ก็ไม่มีกลิ่นหอมเท่าไร ยิ่งตอนหุงไม่มีกลิ่นเลย หลายคนก็พูดว่าปีนี้ข้าวไม่ค่อยหอม อาจจะไปเยาะไป ผ่นตก กลิ่นหอมหายหมด แต่ปีหน้าสมาคมฯ ตั้งใจจะส่งข้าวเข้าไปประกวดเพื่อหวังแชมป์คืน”

นายชูเกียรติยังบอกด้วยว่า นายชูเกียรติกล่าวว่า การเสียแชมป์ข้าวโลกครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าไทยจะต้องกลับมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างจริงจัง เช่น จะทำอย่างไรให้มีกลิ่นหอม มีรสชาติดีกว่าเดิม เพราะเข้าใจว่าข้าวของกัมพูชาจะเน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาก แต่ข้าวไทยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว ขณะเดียวกัน อยากให้รัฐบาลหันมาพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้มากกว่านี้ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลทุกชุดจะเน้นดูแลแค่เรื่องราคา เช่น โครงการประกันรายได้ โครงการจำนำข้าว ใช้เงินไปนับแสนล้านบาท แต่ไม่ส่งผลดีระยะยาวต่อสายพันธุ์ข้าวเลย

“คงต้องจับตามองว่าไทยจะพัฒนาอย่างไร เพราะตอนนี้ข้าวหอมกัมพูชาถูกกว่าไทยมาก ทำให้การแข่งขันตลาดข้าวหอมน่าจะรุนแรง ไทยอาจต้องลดราคาลงแข่ง เพราะปัจจุบันข้าวพม่าถั่วพุด 720 เหรียญสหรัฐต่อตัน ผลผลิตไม่มากนัก 1.5 ล้านตัน ขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่ 750 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนในขนาดข้าวหอมมะลิของเพื่อนบ้าน จะพัฒนาเป็นคู่แข่งที่หนักกลัวของไทยได้ทั้งหมดอย่าง สปป.ลาว ปีนี้ส่งแข่งและได้ถึงที่ 4 ซึ่งเดือนนี้ไทยต้องพัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง ให้มีพันธุ์ข้าวที่ดีขึ้น รวมถึงดูแลต้นทุนผลิตให้ลดลง และผลผลิตต่อไร่ต้องมีมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลาย เช่น สายพันธุ์ข้าวพื้นนุ่ม ที่เวียดนามกำลังครองตลาดเอเชียอยู่ เพราะตอนนี้ชาวเอเชียชอบข้าวขาวพื้นนุ่มมากขึ้นในจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สมาคมพยายามผลักดันให้รัฐมาสนใจ แต่รัฐบาลจะสนใจแต่เรื่องราคาเป็นหลัก” นายชูเกียรติกล่าว

วันนี้ เรื่องข้าว กระทรวงที่ต้องรับผิดชอบจริงๆ อย่างไม่มีบิดพลิ้วคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” จาก “พรรคพลังประชารัฐ” เป็นรัฐมนตรีว่าการ และรวมถึง “กระทรวงพาณิชย์” ที่มี “เสี่ยอ้วน-ภูมิธรรม เวชยชัย” จาก “พรรคเพื่อไทย” เป็นรัฐมนตรีว่าการ

ขณะที่การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในความดูแลของ “พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” จาก “พรรคภูมิใจไทย” ที่นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ และระดับอุดมศึกษาที่มี “ศุภมาส อิศรภักดี” จาก “พรรคภูมิใจไทย” เช่นกัน

ดังนั้น คงต้องพิสูจน์ฝีมืออีกว่า รัฐบาลและบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายจะสามารถคลี่คลายปัญหาทั้งสองเรื่องให้ประสบความสำเร็จได้หรือไม่ อย่างไร ■

ปตท.รุกธุรกิจขนส่งสินค้าเกษตร

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท. และประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) เปิดเผยว่า ธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายการขยายธุรกิจใหม่ของปตท. เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ดูเรียนเทรดดิ้ง จำกัด (DurianTradeX) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ศ.ก.) จัดทำโครงการ “การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยโดยใช้เทคโนโลยีและระบบแพลตฟอร์ม”

ภายใต้ชื่อเรียกเป็นทางการว่าแพลตฟอร์ม “DurianTradeX” เพื่อสร้างโอกาสขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยดูเรียนเทรดดิ้ง ผู้สร้างแพลตฟอร์ม DurianTradeX มีหน้าที่พัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มสำหรับซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรออนไลน์ ขณะที่ อ.ศ.ก. จะเป็นผู้จัดหาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพทางด้าน GML จะเป็นผู้สนับสนุนระบบการขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพทั้งต้นทุนและระยะเวลา รวมถึงการแสวงหาช่องทางตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกและกระจายสินค้าไทย

ร้อยเอ็ด-จัดใหญ่ ข้าวหอมมะลิโลก

ร้อยเอ็ด - นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ. ร้อยเอ็ด แถลงข่าวจัดงานมหกรรม ข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 23 ภายในงานมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในกระบวนการผลิต การแปรรูปข้าว สร้างมูลค่า เจาะลึกการผลิตข้าวหอม มะลิให้ถึงความหอมยาวนาน การจับคู่ ธุรกิจการค้าสู่ตลาดโลก แสวงนวัตกรรม ทางการเกษตรที่ทันสมัย เสวนาการพัฒนา ข้าวไทยสู่ตราข้าวมูลค่าสูง นาที่ทอง ขายข้าวกิโลละ 1 บาท และชิมอาหาร สตรีจากข้าวหอมมะลิ โดยเชฟกระทะ เหล็ก และเลือกซื้อสินค้าโอท็อปมากมาย ระหว่าง 11-13 ธ.ค. ที่บึงพลาญชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด



นับตั้งแต่ที่รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เริ่มต้นบทบาทการทำงานของรัฐบาลนั้น หนึ่งในนโยบายสำคัญคือการแก้ไขปัญหาหนี้สิน หนี้ครัวเรือนให้พี่น้องประชาชน ที่สูงขึ้นตั้งแต่ในช่วงโควิด เคยทะลุไปสูงสุดถึง 92% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ขณะนี้ลดลงบ้างแล้ว แต่ยังคงทรงตัวสูง ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. รายงานว่า หนี้ครัวเรือนในไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ 16 ล้านล้านบาท มีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพีอยู่ที่ 90.6%

นอกจากนี้ยังมีปัญหานี้นอกระบบ ที่มีข่าวเจ้าหนี้โหด ไม่ว่าจะทั้งการคิดดอกเบี้ยโหดหรือพฤติกรรมทวงหนี้โหด ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งนอกระบบและในระบบ จึงเป็นที่มาของมาตรการแก้ไขหนี้ทั้งระบบ โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงมาตรการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบที่เปิดให้ประชาชน ทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบได้ร่วมลงมือเขียนแก้หนี้แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา

และในวันที่ 12 ธันวาคมที่จะถึงนี้ นายกษ จะตั้งโต๊ะแถลงมาตรการแก้ไขปัญหานี้ในระบบ คาดว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี

'เงินดีดี' นอนแบงก์รัฐ สางหนี้นอกระบบ



(กรม.) วันที่ 12 ธันวาคมนี้ จะมีมาตรการและโครงการต่างๆ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานี้สินในระบบตามมาอีก หลังจากที่ทยอยออกมาแล้วหลายมาตรการ อาทิ การพักหนี้เกษตรกร การแก้ไขกฎหมายของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ หากกล่าวถึงเรื่องของหนี้สินก็ต้องเป็นเรื่องงานของสถาบันการเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทาง

สถาบันการเงินก็ได้เข้าร่วมมาตรการเช่นกัน โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐที่เข้ามา มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการแก้ไขหนี้เสมอมา

สำหรับมาตรการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลในครั้งนี้ อาทิ โครงการหนี้นอกระบบ อ.ก.ส. เปิดช่องทางให้เกษตรกรลูกค้าและคนในครอบครัวที่มีหนี้นอกระบบ แจ้งความประสงค์ผ่าน อ.ก.ส. เพื่อนัดหมาย

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 9 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16708

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5

Col.Inch: 82.66

Ad Value: 128,123

PRValue (x3): 384,369

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เงินดีดี'นอนแบ่งครัวรัฐ สางหนี้หอกระบบ

ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาหนี้ รวมถึงสนับสนุนเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนผ่านสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท และสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส.ป.กษ.) วงเงินสูงสุด 2.5 ล้านบาทต่อราย เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและลงทุนสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนสงวนที่ดินไม่ให้ตกไปเป็นของผู้อื่น

ส่วนธนาคารออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ระบบเพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิยื่นกู้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้อายุ 20 ปีขึ้นไปไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมอายุตัวกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวดสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้

อย่างไรก็ดี แนวคิดการแก้ไขปัญหาหนี้ระบบนั้น ไม่ใช่แนวคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยธนาคารออมสินในยุคการบริหารของวิทย์ รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนปัจจุบัน ที่เร่งผลักดันนโยบายในการช่วยเหลือสังคม ภายใต้แนวคิด ธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม และสิ่งหนึ่งที่ออมสินเล็งเห็นคือปัญหาเงินกู้นอกระบบ เนื่องจากการที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้

จึงต้องออกไปพึ่งพนายทุนนอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างมาก

ดังนั้น ออมสินจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งบริษัทชื่อว่า บริษัท เงินดีดี (Good Money) ดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล หรือพีโคโน และนาโนไฟแนนซ์ ผ่านระบบดิจิทัล วางโมเดลไว้ที่วงเงินกู้หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อรายโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจะจดทะเบียนในฐานะนอนแบงก์หรือบริษัทที่ทำธุรกิจการเงิน แต่ไม่ใช่สถาบันการเงิน มีข้อดีคือเป็นที่พึ่งพาแห่งใหม่ให้ประชาชนเข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากอุปสรรคเรื่องการเข้าถึงเงินกู้ที่ลดลง เพราะไม่ต้องใช้เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดเท่าธนาคารหรือสถาบันการเงินปกติ

พร้อมทั้งพัฒนาระบบการปล่อยสินเชื่อของบริษัท เงินดีดี ผ่านแอปพลิเคชัน โดยใช้ Alternative Data อนุมัติสินเชื่อที่จะทำให้กระบวนการปล่อยสินเชื่อทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่ให้บริการจากทางบริษัท เงินดีดี ดำเนินการควบคู่ไปกับการปล่อยสินเชื่อผ่านโมบายแอปพ์ MyMo ขณะเดียวกัน บริษัท เงินดีดี เป็นบริษัทลูกของออมสิน จึงมีความน่าเชื่อถือและคิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกค้า ยิ่งประวัติดีก็ยิ่งดอกเบี้ยถูก แม้อาจจะแพงกว่าสถาบันการเงิน แต่จะทำให้ดอกเบี้ยถูกกว่าตลาดปัจจุบันแน่นอน และตั้งเป้าหมายที่กดดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อยในตลาดให้ต่ำลงมา 3-5% จากเดิมดอกเบี้ยสินเชื่อในระบบดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 25-33% ต่อปี เป็นการช่วยลดต้นทุนการกู้เงินให้กับประชาชนด้วย โดยช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านม

คณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารออมสินได้อนุมัติและจัดตั้งบริษัท เงินดีดี (Good Money) บริษัทนอนแบงก์ ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ขั้นตอนขณะนี้คือการขอใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทนอนแบงก์ดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่า จะได้รับการพิจารณาเห็นชอบใบอนุญาต และออมสินสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567

ขณะที่ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงปี 2565 ออมสินได้ร่วมทุนทำธุรกิจจำนวนทะเบียนรถจักรยานยนต์ ซึ่งอนุมัติสินเชื่อแก่ประชาชนรายย่อยไปกว่า 1 ล้านราย และช่วยลดดอกเบี้ยในระบบให้เหลือ 16-18% จากเดิมอยู่ที่ 24-28% และต่อมากจากการปล่อยสินเชื่อ เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน ที่ให้ลูกค้าสามารถใช้ที่ดินเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อได้ ซึ่งประสบความสำเร็จนำไปสู่การร่วมทุนจัดตั้งบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด ปล่อยสินเชื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเม็ดเงินกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท จำนวน 4.8 พันราย แคมเปญช่วยลดดอกเบี้ยจาก 12-15% เหลือ 8-9% ต่อปีด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงถึงความสำเร็จในการเข้าไปช่วยลดดอกเบี้ยในตลาดได้จริง

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทดังกล่าว นั้น ออมสินไม่ได้หวังไปแย่งตลาดกับนอนแบงก์ แต่ต้องการเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน ที่จะเข้าถึงแหล่งเงินที่ถูกกฎหมาย ต้นทุนถูก และเป็นธรรมเท่านั้น ไม่ต้องไปพึ่งพาและเป็นหนี้นอกระบบอีกต่อไป

พาณิชย์สั่งเบรกพ่อค้าขึ้นราคาข้าวถุง

คุยโรงพยาบาลเอกชนตรึงค่ายารับนิวยอร์กเยียร์เมกะเซล

กรมการค้าภายในยังไม่ให้ข้าวถุงขึ้นราคา พร้อมหารือโรงพยาบาลเอกชนตรึงราคา ยา-ค่ารักษาพยาบาล ตามโครงการพาณิชย์ลดราคาข้าวเยียร์เมกะเซล ช่วยค่าครองชีพ

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร อุปโภคบริโภคและบริการที่สำคัญ ว่า สำหรับสินค้าข้าวเปลือก ในภาพรวมราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาเฉลี่ย 14,000-15,500 บาท/ตัน สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 13,321 บาท/ตัน ส่วนข้าวเปลือกปทุมธานี เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า พบว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นจาก 12,910 บาท/ตัน เป็น 13,050 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ปรับจาก 11,900 บาท/ตัน เป็น 12,200-12,800 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดขาว ปรับจาก 12,980 บาท/ตัน เป็น 13,500-14,200 บาท/ตัน

“แม้ว่าราคาข้าวเปลือกขณะนี้จะปรับราคาสูงขึ้น แต่ก็ยังไม่สูงเท่ากับช่วงก่อนหน้า จึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวสารถุง รวมทั้งก่อนหน้านี้กรมได้เชิญผู้ประกอบการข้าวถุงมาหารือเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยตรึงราคาข้าวถุงออกไปก่อน ดังนั้นช่วงนี้จะไม่มีการปรับขึ้นราคาข้าวถุงแม้ว่าข้าวเปลือกจะแพงขึ้น แต่ยอมรับว่าผู้ประกอบการข้าวถุงบางรายมีการยกเลิกโปรโมชั่นหรือยกเลิกการให้ส่วนลดบ้างแล้ว ขณะนี้ยังไม่มี

ความจำเป็นจะต้องทำข้าวถุงพาณิชย์ราคาพิเศษออกมาจำหน่ายให้แก่ประชาชน แต่หากมีความจำเป็นต้องทำก็พร้อม”

อย่างไรก็ตามภาพรวมของตลาดข้าวถุงในยังมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง ห้างค้าส่งค้าปลีกยังจัดโปรโมชั่นลดราคาต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของราคาขายในภาวะที่กำลังซ่อลดลง

นายวัฒนศักดิ์กล่าวถึงกรณีหญิงวัย 66 ปี เจ้าของร้านอาหารไทยในประเทศสวีเดนร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 ว่าถูกโรงพยาบาลชื่อดังแห่ง จ.นนทบุรีเรียกเก็บค่ารักษาแพงเกินจริงจากกรณีดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมาคนได้หารือร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โรงพยาบาลเอกชนต้องแสดง QR Code ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้สามารถตรวจสอบค่ายาและค่าบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก หากพบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมจะเข้าไปตรวจสอบและหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย

“ในการหารือกับสมาคมโรงพยาบาลครั้งนี้ กรมได้ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลเอกชนช่วยตรึงราคา ยา เวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งขอให้ปรับลดราคาในช่วงปีใหม่ ตามโครงการพาณิชย์ลดราคาข้าวเยียร์เมกะเซลด้วย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน”

ข่าวรอบอาณาจักร

● ร.9 ทรงพัฒนาที่ดินเขาชะงุ้ม

ราชบุรี-ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม อดีตเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมไม่สามารถทำการเกษตรได้ แต่ด้วยพระเมตตาของรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำริให้จัดทำโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จวบจนปัจจุบัน ผืนดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผอ.ศูนย์ฯ เผยว่า ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมีชีวิตพร้อมทั้งเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดจนเทคนิคปรับปรุงดินเพื่อกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวได้ด้วย.

ทส.คลอด 11 มาตรการเร่งแก้ PM 2.5

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเร่งด่วนตามมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ปี 2567 ทั้งการจัดการไฟในป่า ไฟในพื้นที่เกษตรกรรม การควบคุมฝุ่นละอองในเมือง การสนับสนุนและการลงทุนรวม 11 มาตรการ อาทิ การควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ ป่าอนุรักษ์ 10 ป่าสงวนแห่งชาติ การจัดระเบียบควบคุมผู้เข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ การเตรียมความพร้อมการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตการเผาและการบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตร การนำระบบการรับรองผลผลิตทางการเกษตรแบบไม่เผา (GAP PM 2.5 Free) มาใช้กับการปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จัดหาและสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะสมในการจัดการเศษวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรและมาตรการไม่รับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยนำมาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้และจัดตั้งศูนย์รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ปลัด ทส.กล่าวต่อว่า ทั้ง 11 มาตรการต้องเร่งรัดดำเนินการ นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเห็นชอบระบบรายงานข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง แหล่งกำเนิด พื้นที่วิกฤติ และการรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณางบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 โดยขอให้เร่งรัดการจัดส่งรายละเอียดโครงการไปยังสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามระเบียบการบริหารงบประมาณปี 2567.

พาณิชย์ห่วงเกษตรกรไม่มีที่ขายปาล์มส่งโรงสกัด-ลานเท้างังแผนหยุดช่วงปีใหม่

นายวัฒนศักดิ์ เตือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำมันปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิด หลังขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง โดยราคาผลปาล์มดิบยังเป็นปกติ อยู่ที่เฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 5.25 บาท ส่วนปาล์มคุณภาพ กก.ละ 5.60 บาท ซึ่งกรมฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป และยังได้เตรียมมาตรการรับมือการรับซื้อผลปาล์มดิบในช่วงปลายปีถึงช่วงต้นปีหน้าที่เป็นช่วงผลปาล์มออกน้อย และโรงงานหลายแห่งปิดปรับปรุงโรงงาน และบางแห่งหยุดรับซื้อในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯได้ประสานความร่วมมือไปยังจังหวัดพื้นที่

ปลูกปาล์ม และขอให้พาณิชย์จังหวัดประสานงานกับโรงงานสกัด และลานเท้างังให้ส่งแผนการปิดโรงงาน หรือแผนการหยุดรับซื้อในช่วงปลายปี และช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อแจ้งให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้รับทราบล่วงหน้า ป้องกันปัญหาตัดปาล์มมาแล้วไม่มีที่ขาย และจะกระทบต่อราคาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ได้มีการส่งแผนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และได้แจ้งให้กับเกษตรกรรับทราบแล้ว

ส่วนสถานการณ์ราคาปาล์ม จากการติดตามพบว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบขณะนี้อยู่ที่ กก.ละ 29.50 บาท ส่วนราคาผลปาล์มดิบ กก.ละ 5.25 บาท ถือว่าสอดคล้องกัน โดยราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยตามราคาสตลาดโลก เพราะพืชน้ำมันชนิดอื่นมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมฯได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบการรับซื้อ

และขอให้มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน และห้ามกดราคารับซื้อ หากตรวจสอบพบ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา ปรับ 1 หมื่นบาท

นอกจากนี้ กรมฯยังได้ประสานความร่วมมือไปยังกรมศุลกากร และฝ่ายความมั่นคง ให้เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาในประเทศ ส่วนการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงปัจจุบัน ส่งออกแล้วประมาณ 8 แสนตัน ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2566/67 ยังไม่ออก แต่มีการประเมินว่าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 ผลปาล์มดิบจะออกสู่ตลาดประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งกรมฯเตรียมรับมือไว้แล้ว